

<b>Họ Tên:</b>	Cleveland O Lane Jr., Tiến sĩ
<b>Tên Vợ/Chồng (nếu có):</b>	Perla J. Lane
<b>Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:</b>	3 con, Jayla Lane, 20 tuổi, Năm Tốt Nghiệp 2021, Ranch High; Jada Lane, 13 tuổi, THCS Spillane, Cleveland Lane III, 12 tuổi, THCS Spillane
<b>Nghề Nghiệp và Công Ty:</b>	Giảng viên và Quản trị viên tại Đại học Prairie View A&M
<b>Phòng/Ban:</b>	Stone Gate
<b>Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:</b>	20
<b>Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :</b>	Vợ chồng tôi quyết định sống ở CFISD vì chúng tôi với tư cách là học sinh tại PVAMU đã chứng kiến học khu này phát triển và cam kết hướng đến nền giáo dục ưu tú. Chúng tôi cũng nhận thấy học khu phù hợp với các giá trị về gia đình ở thị trấn nhỏ nơi chúng tôi lớn lên. Là một nhà giáo dục, tôi đã tham gia các hoạt động giáo dục và xã hội trong học khu trước khi có con. Hoạt động tương tác của chúng ta với giáo viên, cư dân và lãnh đạo cộng đồng đã biến nơi đây trở thành NGÔI NHÀ để xây dựng một gia đình.
<b>Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:</b>	Có
<b>(Các) trường học nào?:</b>	THCS Spillane
<b>Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :</b>	

**Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:**

Men of Honor and 1000 Guys in Ties  
(Mỗi Quan Hệ 10 năm)  
Watch D.O.G.S.  
Chương trình cổ vấn tại CFISD  
Hỗ Trợ Phụ Huynh Ngày Thi Đấu  
Ngày Hướng Nghiệp và Ngày Đại Học dành cho  
Trường Trung Học Phổ Thông  
Hỗ trợ dàn hợp xướng trường Trung Học Cơ Sở và  
Trung Học Phổ Thông

**Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:**

CyFair Ravens Football and Cheer  
Câu lạc bộ điền kinh Max Velocity Elite  
YMCA, Câu Lạc Bộ Nữ Sinh và Câu Lạc Bộ Nam Sinh,  
Bóng bầu dục giật cờ và bóng rổ  
Dự Bị Đại Học Legacy State of Mind

**Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:**

First Metropolitan Church, Thành viên, Giáo Viên  
Trường Đạo cho Giới trẻ  
Omega Psi Phi Fraternity, Inc., Thành viên

**Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :**

Hơn 25 năm kinh nghiệm giáo dục  
Cử Nhân Biology-Prairie View A&M University  
Thạc Sĩ Biology-Prairie View A&M University  
Tiến sĩ Chương Trình Giảng Dạy và Hướng Dẫn- Texas  
A&M University-College Station  
Hơn 20 năm kinh nghiệm với các chương trình STEM  
cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông  
Hơn 20 năm kinh nghiệm với ngân sách lớn, phát  
triển phòng khoa và cơ sở vật chất  
Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng  
đa dạng  
Hơn 20 năm kinh nghiệm về tài trợ và phát triển  
chương trình giảng dạy  
Hơn 20 năm làm việc với giáo viên Mẫu giáo - Lớp12

**Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:**

Như Hội các Hội Đồng Trường Học Texas đã nêu,  
trách nhiệm của thành viên hội đồng là đảm bảo  
trách nhiệm pháp lý, tài chính ổn định cũng như tầm  
nhìn và mục tiêu chung được áp dụng để duy trì  
thành tích của học sinh và sự phát triển của học khu.  
Ngoài ra, là người tương tác với cộng đồng, người

sẵn sàng lắng nghe nhu cầu về giáo dục của cộng đồng.

**Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :**

Tầm nhìn về mối quan hệ tích cực giữa các thành viên Hội đồng ảnh hưởng đến thành công của học sinh thông qua việc mang đến hình ảnh về sự hợp tác, trao đổi thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Với từng kỹ năng sống mà chúng tôi muốn học sinh tiếp xúc này, các em cần phối hợp hiệu quả với những người có hoàn cảnh khác nhau qua việc giao tiếp và hợp tác.

**Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :**

Những khó khăn lớn mà học khu phải đối mặt là (1) Lựa chọn Tổng Giám Đốc Học Khu, (2) Lương và hỗ trợ cho giáo viên, và (3) Cơ hội cho tất cả mọi người. Hội đồng và cộng đồng cần chọn tổng giám đốc học khu có kinh nghiệm làm việc với một cộng đồng và tập thể học sinh đa dạng để phát triển nền tảng học sinh toàn cầu. Tôi sẽ nỗ lực để có thể tăng lương cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ nhằm bù lại mức tăng về lạm phát và chăm sóc sức khỏe.